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ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
ะ “เด็กซิ่ล” อยามัวแตเรียกรองสิทธิแตลืมหนาที่ของตนเอง ใหเรง
อไปยังมหาวิทยาลัย-คณะที่สนใจอยากเขาเรียน เช่ือสังคมไทยมี
รรมสูง และพรอมจะเยียวยาเด็กซิ่ลใหมีที่เรียน ระบุ มศว ไมกลัว
ายไปเรียนคณะที่มีคะแนนสูง แตกลัวใหเรียนแลวจะเรียนไมจบ
ซิ่ลอีก 

       ศ.ดร.วิรุณ ต้ังเจริญ อธิการบดีมหาวทิยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ (มศว) กลาวถึงกรณีเด็กซิ่ลประมาณ 20 
คนเดินทางเขาย่ืนหนังสือเรียกรองขอความเปนธรรม 
และขอความชวยเหลือในการสมัครสอบระบบแอดมิชชัน
ตอนายกรัฐมนตรี และ รมว.ศึกษาธิการวา เปนสิ่งที่เด็ก
ซิ่ลสามารถทําได แตสิ่งที่อยากแนะนําก็คือ กลุมเด็กซิล่
จะไปรองขอความเปนธรรม หรือจะไปฟองศาลปกครอง
ลวนแลวแตทําได หากแตควรจะคิดถึงหนาที่ของตัวเอง
ใหมากดวย เพราะที่ผานมาจะเห็นวาเราจะใชเพียงแค
สิทธิกันมากกวาหนาที่ เรามักจะอางการเปนประเทศ
ประชาธปิไตย ใชสิทธิของตัวเองเต็มที่แตหนาที่จะหยอน
ยาน อยากใหเด็กซิ่ลคิดและทําในสิ่งที่จะเปนไปได 
จากนั้นลงมือปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผล หากเด็กซิ่ลอยากจะ
เรียนหรือโอนยายไปคณะไหนควรจะเดินทางไปที่
มหาวิทยาลัยนั้น เขาไปขอพบคณบดี รองคณบดีฝาย
วิชาการของคณะนั้นๆ พุดคุยอยางมีเหตุมีผล เชื่อวาคณะ

าตางๆ เขาจะใชการพิจารณาในหลายๆ ประเด็น ซึ่งไมใชการพิจารณาเพียง
นที่เด็กซิ่ลเรยีนมาเพียงอยางเดียว 

ิการบดี มศว กลาวอีกวา ปญหาเด็กซิ่ลเปนปญหาระดับประเทศ 
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นะเด็กซิ่ลอยามัวแตเรียกรองสิทธิจนลืมหนาท่ี  
เรงติดตอ ม.ขอท่ีเรียน 

ัดการออนไลน 9 พฤษภาคม 2550 13:40 น.
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มหาวิทยาลัยตางๆ และคณะตางๆ จะมีเมตตาธรรมตอกลุมเด็กซิล่ สวนมติของที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) มีมติรวมกันจะยดึมติ 
ทปอ.เมื่อวนัที่ 14 ต.ค.2549 ในการใชคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน หรือโอเน็ต ครั้งแรกครัง้เดียวในการประมวลผลแอดมิชชันนั้นก็คงจะมติที่
ประชุมตรงนั้น และคงจะไมมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ทาํไดในเวลานี้ก็คือตองชวยกัน
เยียวยากลุมเด็กซิ่ลเทาที่จะชวยไดใหมากที่สุด 
        
       “ในสวนที่ ดร.กฤษณพงศ กีรติกร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ระบุวาการยายโอนขามคณะและมหาวิทยาลัยนั้น ในกรณีที่นักศึกษาขอโอนยายจาก
คณะที่มีคะแนนสอบเขาตํ่า ไปยังคณะที่มีคะแนนสอบเขาที่สูงกวานั้น มหาวิทยาลัย
อาจจะกลัวขอครหา ในสวนนี ้มศว ไมไดกลัวเรื่องขอครหา แตสิ่งที่ มศว กังวลก็คือ
เด็กเขาไปเรียนแลวจะสามารถเรียนจบไดหรอืไม มิเชนนั้นจะเกิดปญหาตางๆ ตามมา
อีก สุดทายเด็กก็จะซิ่ลอีก หากไมชวยกันพิจารณาเด็กอาจจะเรียนไมจบ แตอยางไรก็
ตามการใหโอกาสเด็กซิ่ลเพ่ือใหมีที่เรียนนัน้จําเปนตองทํา และชวยกันพิจารณาพวก
เขาขึ้นมาใหได แตตองขึ้นอยูกับความเปนจริงของเด็กเองดวย”  
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